

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย

“เลย... สร้างเครือข่ายสหกรณ์”

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ขับเคลื่อนความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเลย ด้วยการสร้างเครือข่าย เพื่อให้สหกรณ์ จำนวน 89 สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 59 กลุ่ม รวมจำนวน 148 แห่ง มีการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดเลย กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเลย สร้าง “เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง” เพราะในการขับเคลื่อนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรที่สามารถเป็นที่พึ่งของมวลหมู่สมาชิกได้นั้น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจะต้องมีความเข้มแข็ง โดยองค์ประกอบที่จะทำให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง คือ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ทั้ง 3 ฝ่าย จะต้องทำงานในลักษณะสอดคล้องประสาน สนับสนุน และเอื้อประโยชน์ในการทำงานด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ โดยนายอนันต์ ฯ กล่าวว่า เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ปรีกษา เสวนา จังหวัดเลยจะมีเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในระดับพื้นที่ จำนวน 5 เครือข่าย ดังนี้

เครือข่ายที่ 1 ประกอบไปด้วยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในอำเภอเมืองเลย และอำเภอนาดัง

เครือข่ายที่ 2 ประกอบไปด้วยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในอำเภอภูกระดึง อำเภอหนองหิน และอำเภอผาขาว

เครือข่ายที่ 3 ประกอบไปด้วยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในอำเภอวังสะพุง อำเภอภูหลวง และอำเภอเอราวัณ

เครือข่ายที่ 4 ประกอบไปด้วยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในอำเภอท่าลี่ อำเภอปากชม และอำเภอเชียงคาน

เครือข่ายที่ 5 ประกอบไปด้วยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในอำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย และอำเภอนาแห้ว

โดย 5 เครือข่ายระดับพื้นที่ จะมีผู้แทนเครือข่าย ๆ ละ 3 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระดับจังหวัด โดยเครือข่ายระดับพื้นที่จะจัดประชุม เสวนา เพื่อแสวงหาแนวทางในการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ ทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ ทูน การตลาด การผลิต สินค้า และบริการ ส่วนเครือข่ายระดับจังหวัดจะประชุมเพื่อรับประเด็นปัญหา ความต้องการ ที่ไม่สามารถบริหารจัดการหรือหาข้อยุติได้ในระดับพื้นที่ ก็จะนำมาสู่เวทีในระดับจังหวัด โดยเครือข่ายระดับจังหวัดจะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อน ประสานความร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 148 แห่ง ให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นที่พึ่งพาให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการแก้ปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการ ทั้งในเรื่องของทุน องค์ความรู้ การผลิต การตลาด และบริการให้มีความยั่งยืน โดยเครือข่ายการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดเลย มีนายก่อเกียรติ ปรีดี ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย เป็นประธาน นางสาวกันทิมา สุนทรวีรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จำกัด เป็นเลขานุการ และนายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดเลย นายก๊ก ดอนสำราญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด นายเอกวิทย์ สายแก้วเทศ ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านน้ำพุ เป็นที่ปรึกษา

“ร้อยรวมใจ มอบให้...เลย”

ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา พัฒนาสหกรณ์



“ร้อยรวมใจ มอบให้...เลย”
ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา พัฒนาสหกรณ์
Creative thinking Proactive working Develop Cooperatives